

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả bức ảnh của Bác Hồ số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả bức ảnh của Bác Hồ số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả bức ảnh của Bác Hồ** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả bức ảnh của Bác Hồ** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo biết dưới đây.

Mẫu bài văn Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 1

Nhà em có một bức ảnh Bác Hồ được treo rất trang trọng. Đó là bức ảnh chân dung của Bác. Khuôn mặt Bác thật phúc hậu. Vàng trán cao và rộng. Đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên bầu trời. Chòm râu dài cùng với mái tóc bạc phơ, giống như trong những bài hát về Bác em đã được nghe. Em thích nhất là nụ cười của Bác. Mỗi lần nhìn ảnh Bác, em đều cảm thấy thật tự hào khi đất nước của mình có một Bác Hồ.

Văn mẫu lớp 2 Tả bức ảnh của Bác Hồ số 2

Trong lớp em có treo ảnh Bác Hồ. Ảnh Bác được treo phía trên bảng, vị trí đẹp nhất để ai cũng có thể nhìn thấy Bác. Bác có khuôn mặt hiền từ và phúc hậu, Bác có vàng trán cao, đôi mắt long lanh. Bác vẫy tay như chào chúng em. Mỗi ngày đến lớp, chúng em đều đọc vang năm điều Bác Hồ dạy để tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập và rèn luyện, không phụ lòng mong mỏi của Bác.

Văn mẫu Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 3

Ảnh Bác Hồ được đặt nơi góc học tập thân yêu của em. Trong bức ảnh chụp Bác Hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ và chăm chú làm việc. Ngày ngày, em đều được ngắm nhìn bác qua bức ảnh rất rõ nét này. Bác mang bộ trang phục vô cùng giản dị nhưng lịch sự. Đôi mắt Bác sáng ngời, ánh mắt tập trung cao độ khi đang làm việc. Bác có chòm râu và mái tóc bạc trắng tinh. Trán của bác có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ do bác phải bận rộn với nhiều công việc. Bác được khắc họa như

một ông tiên hiền lành, phúc hậu. Hình ảnh Bác Hồ hiền hậu, giản dị và gần gũi khiến em cứ muốn nhìn mãi bức ảnh đó.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả bức ảnh của Bác Hồ số 4

Trong phòng học lớp em có treo ảnh Bác Hồ. Ảnh Bác được treo trang trọng trên tường, ngay chính giữa lớp, phía trên chiếc bảng đen xinh xắn. Trong ảnh Bác hiền từ như một ông Bụt bước ra từ câu chuyện cổ tích mà bà em hay kể. Râu tóc Bác bạc trắng. Đôi mắt hiền hậu dõi theo chúng em học bài. Vầng trán rộng mênh mông thể hiện sự thông minh và trí tuệ uyên thâm. Mỗi khi nhìn vào ảnh Bác, em luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng chăm ngoan, học tập thật giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Bài văn mẫu hay Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 số 5

Trong phòng truyền thống của trường em có treo một bức ảnh Bác Hồ. Ảnh được lồng trong khung kính và đặt giữa trung tâm phòng. Trong bức tranh là hình ảnh Bác đang cùng bàn bạc việc quân với các chú bộ đội. Bác có mái tóc bạc, chòm râu dài bạc trắng. Đôi mắt Bác sáng ngời, ánh mắt tập trung cao độ khi họp bàn sách lược chống kẻ thù. Vầng trán rộng mênh mông, có những nếp nhăn nhỏ. Nhìn Bác cùng các chiến sĩ làm việc, em càng thêm yêu quý hoà bình hôm nay. Em hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành một công dân tốt mai sau xứng đáng với công lao của Bác.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả bức ảnh của Bác Hồ lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.